

## 12-2005 Lời Cảm Tạ

LỜI CẢM TẠ                      Kính thưa quý Ông Bà Cố, quý Cụ, quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị trong Gia Đình Bác Ái Phaolô, quý vị Ân Nhân, thân hữu,                      Những ngày cuối năm càng ngắn, tôi cảm thấy thời gian hình như trôi nhanh, càng nhanh, chẳng khác nào người chạy đua tăng tốc lực những bước cuối để về đích, để đoạt cho được giải.                      Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, một năm trôi qua với bao ơn lành của Chúa trong những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, may lành, thành công cũng như thất bại.                      Cám ơn quý vị trong Gia Đình Bác Ái Phaolô, quý ân nhân, thân hữu về những rộng rãi đóng góp, những thân tình cộng tác, cách này hoặc cách khác, bằng sự thành tâm góp ý, xây dựng và bằng cả những bất đồng, hờ hững nếu có. Tất cả đều là Hồng Ân từ Thiên Chúa đã ban cho tôi.                      Một mùa Giáng Sinh trước mặt, một năm mới 2006 gần kề và một năm mới Bính Tuất đang tiến tới. Xin chân thành kính chúc toàn thể quý vị một mùa Giáng Sinh, một Năm Mới được sống trong hạnh phúc với niềm tin có một Thiên Chúa tình yêu và một người Mẹ từ ái hằng đồng hành với chúng ta suốt 365 ngày trong tương lai. Chúng ta sẽ không thiếu thốn chi.                      Để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, tha thiết kính xin quý vị tiếp tục nâng đỡ, cộng tác hăng say, nhiệt thành hơn nữa với Ban Điều Hành, với Gia Đình Bác Ái Phaolô để thực hiện lời xác quyết của Chúa: "Sự gì chúng con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta" (Mt 25:40).                      Tôi xin thân kính gửi đến quý vị tâm tình cảm nghiệm được, thật đơn sơ, mộc mạc, khi quay nhìn về dĩ vãng xa xưa, đã làm cho tôi như muốn chạy đua với thời gian để thu góp được thêm những gì sẽ không bị hư mất, không trôi qua nhanh như cuộc lữ hành mọi người chúng ta phải đi qua khởi từ một ngày đầu tiên mẹ dẫn đến trường... hình như mới xảy ra hôm qua, đó là:                      NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA                      Mái trường kỷ niệm năm xưa,                      Gợi thương, gợi nhớ ngày mưa tháng Hè.                      Bước chân bé bỏng e dè,                      Nép vào lòng mẹ rụt rè nhìn cô.                      A-Ă-Â-O-Ơ-Ô,                      Nhớ ơn chỉ dạy Thầy Cô buổi đầu.                      Những ngày tuổi dại còn đâu,                      Tung tăng nhảy múa in sâu thuở nào.                      Tiếc thay lứa tuổi mận đào,                      Mít non, me giộp, món nào cũng ngon.                      Xa rồi cái tuổi mằm non,                      Cho tôi xin lại vàng son một ngày.                      Thời gian liêu thuốc đắng cay,                      Cướp mất tuổi trẻ mỗi ngày tàn phai.                      Thăm mơ, vọng ước ngày mai,                      Một ngày nắng đẹp tương lai trở về.                      Để nghe tiếng trẻ A-Ê,                      Hình như vắng vắng vọng về từ xa.                      Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyễn

[http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-123\\_3-123\\_4-636/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-636/)